

A  
B  
C 1 2 3 4 &????!!!  
D Đ

## TÔI ĐI HỌC LẠI

VỀ CU TÊ

Hồi mới qua đây, gia đình tôi dọn tới Dallas. Sau gần một tháng tìm việc kỹ thuật không được, tôi đã "lao động tốt" trong gần một năm trời, vừa đi làm vừa đi học một lớp điện toán (computer) ở một trường huấn nghệ (trade school).

Học xong thì mới thấy thất vọng vì kiếm không có việc, lý do là các hãng chỉ muốn những người tốt nghiệp từ đại học và có kinh nghiệm mà thôi. Cũng trong thời gian này, nghe tin một số bạn công chánh đã đậu E.I.T và P.E., tôi đã bỏ ra gần 50 đồng để mua một bộ sách luyện thi, theo như chỉ dẫn của anh Lê-Thành-Trang trong một số AHCC.

Khi sách về đến nơi, tôi xem qua một lượt, lòng tự nhủ là đã đạt điểm ném 50 đồng qua cửa sổ, vì nghĩ rằng phải thi lại các môn này thì làm sao mà đậu được!

Thế rồi rủ rui anh Phạm-Hữu-Quang và anh Phạm-Văn-An ở Oklahoma ghé tôi chơi vào quang tháng 5-76. Hai anh này cho tôi biết là có thể vay tiền và đi làm work-study để đi học lại được. Tôi bèn đánh bạo nộp đơn tại đại học Texas ở Austin, và dọn về thành phố này để đi học. Điều kiện để được nhận vào cao học (Graduate school) ở trường này là phải có tối thiểu 1000 điểm khi thi GRE (Graduate Record Examination) và nếu là người ngoại quốc phải có tối thiểu 550 khi thi TOEFL. May mắn thay, tôi có đủ điểm trong hai kỳ thi này và được nhận vào trường học. Tôi đã chọn ngành environmental engineering, vì nghĩ rằng ngành này tương đối mới. Khi vào trường, được phát cho một văn phòng với anh Nguyễn-Văn-Độ (cựu Trung Tá Công binh khoa 62), nên cũng đỡ buồn. Anh Độ cũng đang học cùng ngành. Tôi đã học mất

5 học khóa (semester), từ tháng giêng năm 1977 tới tháng 8 năm 1978. Thật thật với các bạn là học rất cực, nhất là vừa phải đi làm gần 20 giờ một tuần ở trường với tư cách là phụ giáo (Teaching assistant), chăm bài cours undergraduate) hoặc phụ khảo (Research assistant), hoặc là "làm học" (work-study) ở trong trường. Trong suốt thời gian đi học, thường cuối tuần và mỗi tối phải ra văn phòng ở trường để "giao". Nào là bài tập, mỗi cours thường có 10 bài mỗi học khóa, nào là bài thi, mỗi cours thường có 3 bài thi mỗi học khóa. Bài tập thì thường rất dài 3,4 bài toán làm hết cả ngày chưa chắc đã xong. Chương trình master ở đây đòi hỏi phải lấy 8 cours (24 giờ) và làm một luận án (thesis) hoặc lấy 11 cours (33 giờ) và làm một tờ trình (report). Thường một học khóa lấy 4 cours là đã mệt đủ người rồi. Trong chương trình master họ đòi hỏi sinh viên phải lấy 2 cours ở ngoài bộ môn mình học. Đối với các bạn nghĩ đến chuyện thi E.I.T. và P.E. thì nên lấy cours engineering economy và computer sciences. Vì 2 cours này sẽ giúp ích rất nhiều khi đi thi. Trong thời gian học, tôi đã thi và đậu E.I.T. tháng 11-1977, và P.E. tháng 4-1978. Bộ sách luyện thi hồi xưa tôi tưởng đã phí tiền mua thì nay đã từng qua tay Nguyễn-Văn-Độ, đã đậu E.I.T. và sắp thi P.E.

Đi học thì cực thật, nhưng bù lại cứ giữa 2 học khóa là được nghỉ hơn 2 tuần (lễ giáng sinh thường được nghỉ tới 4 tuần). Đây là một dịp tốt cho các bạn thích du lịch. Chưa bao giờ tôi ở nhà vào dịp này trong thời gian tôi đi học. Tôi đã lái xe đi California ba lần trong năm 1977. Năm 78 thì đi New Orleans, rồi Montreal. Tôi còn nhớ có một ngày năm giờ sáng tôi còn ở Lexington, Kentucky và 12 giờ đêm đã về tới Austin, Texas cách nhau 1150 dặm.

Làm sao để sinh sống trong lúc đi học? Các nơi khác thì không biết nhưng ở Austin chuyện này không khó lắm. Trường đại học ở đây có loại cư xá rẻ tiền cho sinh viên có gia đình thuê, cư xá hai phòng ngủ thuê mỗi tháng khoảng 100 đồng kể cả gaz và nước, tiền điện thêm khoảng 20 đồng một tháng. Khi đi học thì xin vay tiền National Direct Student Loan, mỗi học khóa có thể vay từ 700 tới 1,000 đồng. Đây là một cái nợ rất dễ chịu sau khi ra trường chín tháng mỗi phải trả nợ, có thể trả trong vòng mười năm, với lãi suất chỉ có 3%. Ngoài ra thường có thể xin làm trong trường trong chương trình Work Study, hoặc xin làm Research Assistant rồi dùng kết quả để làm Thesis, tiền cả hai bên, hoặc là làm Teaching assistant mà công việc phần lớn là chăm bài cho một vài ông thầy dạy cours undergraduate.

Trường đại học Texas ở Austin khá lớn, lớn nhất ở Texas với 43

nguồn sinh viên và khá giàu, quỹ của trường có độ 800 triệu đồng, phần lớn là tiền lợi tức cho thuê 300,000 mẫu đất ở miền Tây Texas để các hãng dầu hỏa khai thác. Trường này đã từng khoe là đã đào tạo hơn một nửa số Ph.D. về dầu hỏa trên thế giới.

Còn một điểm dễ thương khác của trường Texas này là họ nhận được sĩ ngoại quốc cho vào học lại hai năm chót của chương trình 5 năm để lấy bằng B.S. về Pharmacy. Hiện tại mỗi học khoa có độ 2 dược sĩ Việt Nam được nhận vào học cùng với 70 sinh viên Mỹ. Điều kiện để vào là có điểm TOEFL quang 550. Khi xin thi họ nhận vào trường College of Natural Science cho học 1 hoặc 2 học khóa, trong lúc đó nộp đơn xin vào trường dược, một hội đồng sẽ interview xem mắt mũi có hãm tai không, nói tiếng Anh có khá không. Nếu được nhận vào trường dược, sẽ phải học thêm 5 học khóa nữa, rồi sẽ được bằng B.S. về Pharmacy. Sau đó phải qua kỳ thi board đợt I, nếu đậu sẽ đi làm thêm 100 giờ intership và thi board đợt II, nếu đậu sẽ trở thành Registered Pharmacist, được đem các viên thuốc một cách hợp pháp. Vợ tôi là một trong số hơn mười dược sĩ Việt-Nam đã đi xong con đường chông gai đó, và hiện có 5 dược sĩ Việt-Nam đang theo học trường dược ở đây. Nếu học dược thì có thể xin học bổng Basic Grant, mỗi năm họ cho quang 1,200 đồng.

Học phí ở trường đại học này tương đối rẻ, mỗi học khóa phải trả quang 300 đồng. Mỗi năm trường có 3 học khóa, Thu, Xuân và Hạ. Trong vòng thành trường có mấy cây hồng rất sai trái, và tới mùa Thu thì chả có sinh viên Việt-Nam và Tàu là biết thưởng thức thôi!

Trường Civil Engineering là một nhà lầu 10 tầng, rất rộng rãi và trang bị đầy đủ dụng cụ thí nghiệm cho mọi ngành Civil.

Đối với các bạn đã biết thưởng thức football, thì trường này có đội banh Longhorn khá nổi tiếng.

Còn Austin thì sao? Có lẽ phần lớn các bạn khi nói tới Texas chỉ biết Houston và Dallas. Austin nằm giữa hai thành phố lớn này, cách Dallas 200 dặm và Houston 160 dặm. Austin nằm hai bên giòng sông Colorado (không phải sông Colorado chảy giữa California và Arizona đâu!) trên một vùng đồi chập chùng và rất nhiều cây cối. Cách 15 dặm đường có hồ Travis khá đẹp, bờ hồ là vách đá đứng, và có bãi Hippy Hollow dành cho các bạn muốn đi bơi mà "lười" mặc quần tắm.

Austin có 330,000 dân và là thủ đô của tiểu bang Texas, mùa đông không có tuyết, lạnh nhất là 14F, mùa hè nóng hơn Saigon nhiều, có khi tới 100F.

Khi tôi ra trường, tôi chỉ xin việc với hai cơ quan của tiểu bang vì muốn có công việc nhàn hạ sau mấy năm trời cực nhọc. May mắn thay tôi được cả hai nơi nhận cho làm, và tôi đã chọn Department of Water Resources. Việc tôi làm bây giờ là chạy HEC-1 program để kiểm soát mực nước ở các đập trong trường hợp lụt lớn và làm tờ trình. Công việc dính dáng đến Hydrology, chả có gì dính đến environmental là ngành mà tôi đã theo học, chả cần phải đậu E.I.T. hoặc P.E. mới làm được và ban công chánh nào cũng có thể làm được việc này.

Những ai cho tôi công việc đó nếu tôi không đậu các bằng kia?

Anh Độ cũng đã ra trường sau tôi một học khóa và có việc ngay tại Austin với một hãng chế các dụng cụ lọc không khí ô nhiễm.

VỀ CU TỀ  
Austin, 29-3-79

### -CHUYỆN ME CON NHÀ TA-

Nhân ngày cưới của đứa con gái yêu duy nhất, mẹ lo lắng đủ thứ cho con vào cái ngày vu qui của con, lo cho đến cái mền và cả hai cái gối trên giường nữa. Vì bà nhất định "bất rê" chứ không chịu cho "rước dâu" sợ về bên nhà trai người ta ăn hiếp con bà.

Sáng nào vào phòng con gái cũng để dọn dẹp giùm (bà không muốn để người ăn người làm lo, sợ không chu đáo bằng chính mình, vì bà cũng chẳng có chuyên gì khác để làm) bà thấy trên giường đến 3 cái gối. Bà lấy cất bớt 1 cái. Hôm sau bà lại thấy cái gối bà đã cất trên nóc tủ lại được đem xuống lại trên giường, bà lại cất lên trên nóc tủ. Hôm kế tiếp khi vào sắp đặt lại giường thì bà lại vẫn thấy 3 cái gối. Bà mới rầy con gái: "Hai vợ chồng mấy lung tung quá. Hai đứa thì hai cái gối, lấy làm gì đến 3 cái, làm ngày nào tao cũng mất công đem cất trên nóc tủ! Vậy chớ mấy lấy cái gối thứ 3 để làm cái gì?"

Em bên thú thì: "Đacon để kê ở dưới, vì như vậy lợi được cả mấy centimet"

Bà mẹ bây giờ mới hiểu ra và than trời: "Thôi chết tau rồi! Tính từ hồi đó tới bây giờ tau mô có biết làm mất gần cả mấy cây số lận! Ưông quá! Làm rãng chứ!"